



## คำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒

ที่ ๙ /๒๕๖๐

เรื่อง ให้ศาลชั้นต้น ผัดฟ้อง ผากซัง หมายซัง หมายปล่อย แต่งตั้งทนายความ และปล่อยชั่วคราวแทน

ด้วยพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ มีเขตอำนาจในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว และตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ที่กำหนดให้การร้องขอให้ออกหมายจับหรือหมายค้นที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ร้องขอต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเขตอำนาจชำระคดี แต่ถ้าจะทำการจับหรือค้นในจังหวัดอื่นนอกเหนือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ร้องขอต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่นั้นได้ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกิดในเขตจังหวัดดังกล่าว ยกเว้นจังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดสระแก้ว ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และศาลจังหวัดพัทธามีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับการผัดฟ้อง ผากซัง หมายซัง หมายปล่อย ปล่อยตัวชั่วคราว แต่งตั้งทนายความ ซึ่งต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้น ตลอดจนจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความ และเมื่อดำเนินการแล้วให้แจ้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๒ ทราบ กรณีผัดฟ้อง ผากซัง หรือออกหมายซังให้แจ้งเฉพาะครั้งแรก

สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีซึ่งเกิดในท้องที่ของศาลชั้นต้นนั้น ให้ปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้ทำการแทนก่อนออกคำสั่ง หากจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ระบุในคำสั่งและสัญญาประกันว่า ให้มีผลในชั้นสอบสวน จนถึงวันนัดสอบคำให้การของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ เท่านั้น โดยให้ถือบัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เว้นแต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒

/จะมีคำสั่ง...

จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งประการใดแล้ว ให้รีบรายงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ พร้อมสำเนาคำสั่ง คำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางโทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายศิริชัย คุณจักร)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๒

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒